

สรุปมติย่อการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
การบริหารงานบุคคลส่วนข้าราชการ			
เรื่องสืบเนื่อง			
๑	- กองการเจ้าหน้าที่	พิจารณาทบทวนร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง พนักงานมหาวิทยาลัย	มีมติอนุมัติตามเสนอ โดยขอให้แก้ไขการอ้างอิงมติ ก.บ.ม. ที่ถูกต้องในร่างประกาศ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
๑	- สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร - คณะสิ่งแวดล้อม - สำนักหอสมุด - สำนักทะเบียนและประมวลผล - คณะประมง - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ได้รับตามคุณวุฒิ	มีมติอนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิโดยการคัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวน ๗ ราย คือ ๑. นางสุพัตรา ผาลาพัง ระดับปริญญาโท สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๒. น.ส.อลิสสา อรุณสวัสดิ์ฤกษ์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะสิ่งแวดล้อม ๓. นายเฉลิมเดช เทศเรียน ระดับปริญญาโท สังกัดสำนักหอสมุด ๔. น.ส.ธนพร มีโพธิ์ ระดับปริญญาโท สังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล ๕. นายอศิรวัดน์ ปรีชา ระดับปริญญาโท สังกัดคณะประมง ๖. น.ส.วัชรีย์ จันทร์จำนงค์ ระดับปริญญาโท สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๗. นางนิภาภัส สาคกรดี ระดับปริญญาโท สังกัดสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนฯ มีประเด็นที่ยังไม่มีแนวทางการพิจารณาที่ชัดเจน และเหมาะสมในประเด็นดังนี้ ๑. กรณีการบรรจุโดยใช้คุณวุฒิต่ำกว่าตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และต่อมาขอปรับวุฒิให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่สูงกว่า ๒. กรณีบรรจุโดยใช้คุณวุฒิต่ำกว่าตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ต่อมาขอปรับวุฒิให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น เนื่องจากได้ศึกษามาก่อนแล้ว หรือมีวุฒิต่ำกว่าอยู่ก่อนแล้ว ๓. กรณีบรรจุมาแล้ว และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษาแล้วขอปรับวุฒิ โดยประธานขอให้นำประเด็นดังกล่าวมอบให้คณะทำงานชุดที่ได้รับแต่งตั้งให้พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้พิจารณากำหนดแนวทางการพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนฯ ปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น เพื่อเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาต่อไป